



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

### เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองปิ้ง บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองปิ้ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.75 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.75 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ณ บ้านทุ่งวิเขต หมู่ที่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และราคากลางในส่วนของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และเป็นงานที่ไม่มีผลกระทบต่อการจราจรโดยกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน และการเบิกจ่ายแบ่งเป็น 1 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ **ในวงเงินไม่น้อยกว่า 107,500.- บาท** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น เชื้อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนด...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ บ้านทุ่งวิเขตหมู่ที่ 11 หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ถือว่าท่านทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหาในเวลาดำเนินงาน จะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการเฉพาะรายไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 600.- บาท (- หกร้อยบาทถ้วน-)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครในวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.wichetnakom.go.th](http://www.wichetnakom.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5427 1209 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559



(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร